
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เลขานุการสภา  – เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทองทุกท่าน การ
ประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖ 1 บัดนี้ 
ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานสภาได้เปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

          ประธานจุด ธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
ประธานสภา - ๑.๑ การใช้ค าขวัญประจ าจังหวัดบุรีรัมย์  
   ตามท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ก าหนดให้มีค าขวัญประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ ว่า “เมือง

ปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวและของดีแต่ละจังหวัด โดยสื่อถึงสิ่งส าคัญและเอกลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งใช้ค า
ขวัญดังกล่าวมาตั้งแต่ พ.ศ.2530 นั้น คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงค าขวัญของ
จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2561 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาชน ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงค าขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ จากเดิม “เมืองปราสาท
หิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” โดยเพิ่มเติมค าว่า “เมืองปราสาทหิน ถิ่น
ภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ าเมืองกีฬา” 

ประธานสภา - 1.2 งาน พิธีบ าเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแด่หลวงพ่อพงษ์  ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว และ
คาดว่าจะจัดพิธีในปีต่อๆไปด้วย 

- 1.3 เรื่องการสร้างพุทธมณฑลในพื้นที่ต าบลบัวทอง ป่าด้านทิศเหนือของต าบลบัวทอง 
สายทางไปบ้านตะเคียน อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 1.4 บ่ายวันนี้ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่าน และฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีฌาปนกิจนายแปก   
ช่างบุ อดีตสมาชิกสภาต าบลบัวทอง หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งได้ตั้งพิธีบ าเพ็ญกุศล ณ วัดโคกกลาง 
ต าบลกลันทา 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕ 60 

 เมื่อวันที่ ๑ 5 พฤศจิกายน ๒๕60 

ประธานสภา - ตามท่ีงานสภาได้ส่งเอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง สมัยสามัญ   
สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕ 60 ให้ท่านได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว
นั้น 

- มีท่านใดจะแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ (ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเห็น
เป็นอย่างอ่ืน) 

- ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕ 60 เมื่อวันที่ ๑
5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60  

ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขข้อความใด มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน 21
เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  

/ระเบียบ... 



 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา ๓.๑ ญัตติก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖ 1 
  (๑) จ านวนสมัยประชุม  
  (๒) วันเริ่มประชุมในแต่ละสมัย  
  (๓) จ านวนวันประชุมในแต่ละสมัย  
 - ให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นางปิยะดา ธณเตชทัต - ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องดังนี้ 
เลขานุการสภา  มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗   

ข้อ 21 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และข้อ 23 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

ประธานสภา - ให้ที่ประชุมได้เสนอ 

นายสุธี  ใหญ่เลิศ - เรียนประธานสภา กระผมนายสุธี  ใหญ่เลิศ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ ผมขอเสนอจ านวน 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 สมัยประชุม จ านวน ๔ สมัย ดังนี้   
  สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖ 1 
  สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖ 1 
  สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖ 1 
  สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖ 1 
  ทั้งสี่สมัย ให้มีระยะเวลาจ านวน ๑๕ วันต่อสมัย 

ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนออีก มีมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
จ านวน ๔ สมัย ดังนี้  

   สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
   สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
   สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
   สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
   ด้วยคะแนนเสียง ๒1 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภา  ๓.๒ ญัตติก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 
 - ให้ที่ประชุมได้เสนอ 

นายบุญเรือง ไชยสุข - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเรือง ไชยสุข สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ กระผมขอ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8  เสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์  
  พ.ศ. ๒๕๖2 โดยมีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์            
  พ.ศ.๒๕๖2  

ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนออีก มีมติเห็นชอบ ๒ 1 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

/ประธาน... 



 

ประธานสภา ๓.๓ ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ฉบับท่ี 3 (ข้อ 21 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2)พ.ศ.2559 

- เชิญหัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ชี้แจง 

นางสาวดารารัตน์  ละว้า - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทองทุกท่าน  
หัวหน้าส านักปลัด  

 
 
 
 
 



 

 
 

 
/หมู่ ๓... 



 

 

 
 
 
 

/โครงการ... 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บัญช.ี.. 



 

 

 

 



 

 

 
 

ประธาน - ให้ที่ประชุมได้อภิปรายก่อนลงมติ 

นายช้อย จากรัมย์   - เรียนประธานสภา กระผมนายช้อย  จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ในแผนพัฒนาสี่ปี 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3     ฉบับที่ 3 จะด าเนินโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 14 สายเลียบคลองส่ง  
    น้ าไปบ้านสะยา แต่ตามมติที่ประชุมประชาคมได้ขอให้ด าเนินการก่อสร้างถนนภายใน 
    หมู่บ้านให้ครบทุกเส้นทางก่อน    
 

/นาย... 

 



 

นายทองพูน ทัศนะ  - เรียนประธานสภา กระผมนายทองพูน  ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 ถนนสายเลียบคลอง
ทีส่มาชิกสภา หมู่ที่ 14     จะด าเนินการนี้ เป็นสายทางท่ีประชาชนบ้านไผ่ บ้านสุขสวัสดิ์ และบ้านสะยา ได้รับ 

ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งสภาพปัญหาปัจจุบันคือ รถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้ ท าให้   
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากล าบาก อีกทั้งเจ้าของที่ดินบริเวณนั้น 
ก็ได้ให้ความยินยอมสละพ้ืนที่เพ่ือการก่อสร้างแล้ว 

ประธานสภา  - (ไม่มีผู้ใดอภิปรายอีก) ขอมติเห็นชอบอนุมัติเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     
                                   พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบอนุมัติเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564)  
    ฉบับที่ 3 จ านวน 20 สียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

ประธานสภา  - สั่งพักการประชุมในเวลา ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. 

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

ประธานสภา  3.4 ญัตติเสนอชื่อสมาชิกสภา จ านวน 3 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง  

 
นางปิยะดา ธณเตชทัต  - ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
เลขานุการสภา   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2559  ข้อ ๘ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ  

ประธานสภา  - ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การ  
  บริหารส่วนต าบลบัวทอง คนที่ ๑  
 
นายช้อย จากรัมย์  - เรียนประธานสภา กระผมนายช้อย  จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ผมขอเสนอ  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3  นายบุญเรือง ไชยสุข สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 ผู้รับรอง ๑. นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ  
                                    สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖  ๒.นายบุญมี หอมเนย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ 

ที่ประชุม - (ไม่มีผู้ใดเสนออีก) มีมติเห็นชอบให้ นายบุญเรือง  ไชยสุข สมาชิกสภา หมู่ที่ 8        
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง คนที่ ๑  

ประธานสภา - ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การ  
  บริหารส่วนต าบลบัวทอง คนที่ ๒ 

นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ  - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 ผมขอเสนอ  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6     นายช้อย จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ผู้รับรอง ๑. นายบุญเรือง ไชยสุข                                                      

                                       สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘  ๒.นายประพร วันทุมมา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ 

/ที่ประชุม... 



 

ที่ประชุม - (ไม่มีผู้ใดเสนออีก) มีมติเห็นชอบให้ นายช้อย  จากรัมย์  สมาชิกสภา หมู่ที่ 3        
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง คนที่ ๒ 

ประธานสภา - ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การ  
  บริหารส่วนต าบลบัวทอง คนที่ ๓  
 
นายธงพล จากรัมย ์ – เรียนประธานสภา กระผมนายธงพล  จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 15 ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 15  นางสาวชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 ผู้รับรอง 1. นางวราพร        
  เพลียสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 2 .นายทองพูน  ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 

ที่ประชุม - (ไม่มีผู้ใดเสนออีก) มีมติเห็นชอบให้ นางสาวชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 
5  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง คนที่ ๓ 

ประธานสภา - คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง จ านวน 3 คน ได้แก่ 
  1. นายบุญเรือง  ไชยสุข              สมาชิกสภา หมู่ที่ 8         
          2. นายช้อย  จากรัมย์                 สมาชิกสภา หมู่ที่ 3  
  ๓. นางสาวชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย์  สมาชิกสภา หมู่ที่ 5   

ประธานสภา 3.5 ญัตติเสนอชื่อสมาชิกสภา จ านวน 3 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง  

 
นางปิยะดา ธณเตชทัต - ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภา  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2559 ข้อ ๒๘ 

ประธานสภา  - ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง คนที่ ๑ 

 
นายประพร วันทุมมา  - เรียนประธานสภา กระผมนายประพร วันทุมมา สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 ผมขอเสนอ  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10  นายทองพูน ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 ผู้รับรอง ๑. นายช้อย  จากรัมย์  
                                    สมาชิกสภา หมู่ที่ 3  ๒.นายทองสุข อุปวงษา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ 

ที่ประชุม - (ไม่มีผู้ใดเสนออีก) มีมติเห็นชอบให้ นายทองพูน  ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 14       
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล
บัวทอง คนที่ ๑ 

ประธานสภา  - ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง คนที่ ๒ 

นายช้อย จากรัมย์   - เรียนประธานสภา กระผมนายช้อย  จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ผมขอเสนอ  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3     นายสุธี  ใหญ่เลิศ สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 ผู้รับรอง ๑. นายบุญเลิศ  ดาทอง                                                       

                                       สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒  ๒.นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ 

/ที่ประชุม... 



 

ที่ประชุม - (ไม่มีผู้ใดเสนออีก) มีมติเห็นชอบให้ นายสุธี ใหญ่เลิศ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล  
บัวทอง คนที่ ๒ 

ประธานสภา  - ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง คนที่ ๓ 

นายธงพล  จากรัมย ์ – เรียนประธานสภา กระผมนายธงพล  จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 15 ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 15  นายบุญเลิศ ศิลากุล สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 ผู้รับรอง 1. นายบุญเลิศ ดาทอง  สมาชิก  
  สภา หมู่ที่ 12 2 .นายสุพัน จารึกรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 

ที่ประชุม - (ไม่มีผู้ใดเสนออีก) มีมติเห็นชอบให้ นายบุญเลิศ ศิลากุล สมาชิกสภา หมู่ที่ 10  เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล   
บัวทอง คนที่ ๓ 

ประธานสภา - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง  
จ านวน 3 คน ได้แก่ 

  ๑.นายทองพูน  ทัศนะ              สมาชิกสภา หมู่ที่ 14         
  ๒.นายสุธี  ใหญ่เลิศ                 สมาชิกสภา หมู่ที่ 1         
  ๓.นายบุญเลิศ  ศิลากุล             สมาชิกสภา หมู่ที่ 10  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ  

นายบุญเรือง ไชยสุข  - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเรือง  ไชยสุข สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 ผมขอเพ่ิมเติม       
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8             โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบา้นรุนตะวันตก ไปบา้นหนองเพชร 

นายช้อย จากรัมย์ -  เรียนประธานสภา กระผมนายช้อย  จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ผมขอเพ่ิมเติม
สมาชิกสภา หมูที่ 3   โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากถนนเลียบคลองไปถึงท่ีดินนายช้อย  จากรัมย์  หมู่ที่ 3  
  เสาไฟฟ้าประมาณ 10 ต้น  

นายบุญเรือง ไชยสุข - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเรือง ไชยสุข สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 ผมได้ท าเรื่อง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8             ของขยายเขตไฟฟ้าจ านวนประมาณ 4 -5 หลังคาเรือน เพื่อใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน 
 และเพ่ือการเกษตร  

นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6  ตามท่ี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6             องค์การบริหารสว่นต าบลบวัทอง จะจัดงานกีฬาผู้สงูอายุ 3 ต าบล และได้ขอความ 

อนุเคราะห์ให้สมาชิกสภาจัดบริการรถรับ-ส่งผู้สูงอายุมาเข้าร่วมกิจกรรม ขอสอบถาม
เพ่ิมเติมว่า ผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมเป็นบุคคลที่ได้ส ารวจรายชื่อไว้ก่อนหรือไม่  

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.บัวทอง ทุกท่าน ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ 
1. เรื่องการก่อสร้างพุทธมณฑลในพื้นที่ต าบลบัวทองนั้น ต้องชี้แจงท าความเข้าใจกับ

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลเราด้วย ตอนนี้อยู่ในช่วงของการศึกษา ท าความเข้าใจถึง
ล าดับ ขั้นตอนในการก่อสร้าง 

 

/๒.โครงการ... 



 

นายก อบต. - ๒. โครงการก่อสร้างถนนสายเลียบคลองไปบ้านสะยา เป็นสายทางท่ีประชาชนจะ           

 ได้รับประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะการเดินทางไปบ้านสะยา ซึ่งการด าเนินการขอ
พ้ืนที่ข้างเคียงมีประมาณ 10 ราย และทุกคนก็ยินดีเสียสละพ้ืนที่ตรงนั้น เพ่ือให้ได้
ถนนที่มีความกว้างประมาณ 6 เมตร 

๓. กีฬาผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพด าเนินงาน และได้
ขอใช้สถานที่ของ อบต.บัวทองในการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นกีฬาผู้สูงอายุที่ท าร่วมกัน
ระหว่าง 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลบัวทอง ,ต าบลดอนมนต์ และต าบลปราสาท ผู้ใด
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมก็เรียนเชิญได้ 

ประธาน   - เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก ผมขอปิดการประชุม 

 
ปิดการประชุม เวลา  ๑๕.3๐ น. 
 
  (ลงช่ือ)     ปรียานุช  พัฒนชัย     ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                            (นางสาวปรียานุช  พัฒนชัย) 
                                                                                 เจา้หน้าท่ีงานสภา  
 
 
  (ลงช่ือ)    ปิยะดา  ธณเตชทัต    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นางปิยะดา  ธณเตชทัต) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง 


